



การประเมินสถานะโปรแกรม

การประเมินสถานะโปรแกรม (PSE) เป็นการทบทวนฉันกัลยาณมิตรอย่างเป็นทางการเป็นความลับทั้งหมด ซึ่งช่วยประเมินคุณภาพโปรแกรมการวิจัย การสอน และการทดสอบของท่าน หน่วยงานหลายแห่งใช้บริการนี้เป็น “การเตรียมการรับรองมาตรฐาน” (pre-accreditation) เพื่อให้หน่วยงานนั้นทราบว่าการประเมินของตนเองเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของเอแอลซี ก่อนการสมัครขอรับรองมาตรฐาน หน่วยงานเกือบทุกแห่งที่ร่วมทำพีเอสอีจะได้รับมอบการรับรองมาตรฐานเต็ม (Full Accreditation) ในเวลาต่อมา

สำนักงานใหญ่

5283 Corporate Drive,
Suite 203 Frederick, MD
21703-2879, USA
โทรศัพท์: +301.696.9626
โทรสาร: +301.696.9627
อีเมล: accredit@aaalac.org

สำนักงานยุโรป

Apartado de Correos 266,
31080 Pamplona, Spain
โทรศัพท์: +34 948 100026
โทรสาร: +34 948 100034
อีเมล: europe@aaalac.org

สำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

250/830 หมู่ 3
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ประเทศไทย 10540
โทรศัพท์ : +662 175 5918
โทรสาร: +662 175 5917
อีเมล: seasia@aaalac.org

การประเมินสถานะโปรแกรมคืออะไร

การประเมินสถานะโปรแกรม (พีเอสอี) คือการทบทวนฉันกัลยาณมิตรอย่างเป็นทางการเป็นความลับทั้งหมด ซึ่งประเมินคุณภาพโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ของท่าน รวมถึง การสัตวบาล การดูแลทางสัตวแพทย์ นโยบายของสถาบัน และสถานที่ที่ใช้เลี้ยงและใช้สัตว์ โดยเกณฑ์มาตรฐานของเอแอลซี

เนื่องจากการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องมีการดูแลสัตว์อย่างมีคุณภาพ การประเมินจะไม่ได้ทำเพื่อการส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ทดลองโดยเฉพาะเท่านั้น แต่การประเมินจะช่วยยืนยันผลงานวิจัยในสัตว์ทดลองให้มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย การทำพีเอสอียังถือเป็นบันไดขั้นแรกของการบรรลุไปสู่การรับรองมาตรฐานจากเอแอลซี เห็นได้ชัดจากการที่หน่วยงานหลายร้อยแห่งได้ประสบผลสำเร็จ มีการดูแลและการใช้สัตว์เป็นเลิศ

ทำไมเอแอลซี อินเตอร์เนชั่นแนล จึงเสนอให้มีการประเมินสถานะโปรแกรม

ในปี ค.ศ.1965 สมาคมเพื่อการรับรองมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลองแห่งสหรัฐอเมริกา (AAALAC) ได้จัดตั้งโปรแกรมการรับรองมาตรฐาน ด้วยความสมัครใจ ทบทวนฉันกัลยาณมิตร อย่างเป็นทางการเป็นความลับ เพื่อให้การดูแลสัตว์ทดลองในงานวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย บริษัท โรงพยาบาล และสถาบันวิจัยต่าง ๆ มากกว่า 900 แห่งทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานจากเอแอลซี

ในปี ค.ศ.1996 เอแอลซี ได้รับมอบแผนและทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ การเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นสมาคมเพื่อการประเมินและรับรองมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลองสากล การเปลี่ยนชื่อแสดงถึงการเจริญเติบโตของเอแอลซี อินเตอร์เนชั่นแนล และปณิธานขององค์กร

ที่จะให้บริการการประเมินคุณภาพ และการขยายการดำเนินงานโปรแกรมการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายเข้าสู่ระดับสากล

การตัดสินใจเสนอการบริการประเมินคุณภาพมาจากการร้องขออย่างมากมาจากหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้ทำการเยี่ยมชมที่ “ก่อนเอแอลซี” (pre-AAALAC) สถาบันเหล่านี้ โดยเฉพาะสถาบันต่าง ๆ ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา มักไม่คุ้นเคยกับกระบวนการรับรองมาตรฐาน และต้องการทราบว่าโปรแกรมของตนเองเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานของเอแอลซี ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการรับรองมาตรฐานกับเอแอลซี อย่างเป็นทางการ เอแอลซี มีความยินดีที่สามารถทำตามคำร้องขอเหล่านี้โดยการให้บริการ “การประเมินสถานะโปรแกรม” (พีเอสอี)

วัตถุประสงค์ของการให้บริการพีเอสอี มีสองประการประการแรก ตั้งใจช่วยให้สถาบันต่าง ๆ ทราบว่าโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ของตน เข้าเกณฑ์มาตรฐานของเอแอลซี หรือไม่ โดยการระบุจุดด้อยต่าง ๆ ของโปรแกรม และแนะนำวิธีปรับปรุง หรือแก้ไขสิ่งเหล่านั้น ประการที่สอง ช่วยให้สถาบันมีความคุ้นเคยกับกระบวนการรับรองมาตรฐานของเอแอลซี และสนับสนุนให้หน่วยงานเหล่านั้นเข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน

ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง

การให้บริการพีเอสอีใช้ได้กับบริษัท มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ต่าง ๆ และสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการรับรองมาตรฐานกับเอแอลซี ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเอแอลซี อินเตอร์เนชั่นแนล หรือดูที่ www.aaalac.org/programstatus/index.cfm

การประเมินสถานะโปรแกรม

ขั้นตอนเป็นอย่างไร

หลังจากที่มีการส่งใบสมัครและรายละเอียดโปรแกรมมาที่สำนักงานของเอแอลซี และผ่านการอ่านทบทวนแล้ว จะมีการกำหนดวันประเมิน ณ พื้นที่ ที่มประเมินจะนำโดยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของเอแอลซี ท่านใดท่านหนึ่ง และมีอดีตสมาชิกสภารับรองมาตรฐานของเอแอลซี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์สัตวทดลอง หรือการวิจัยในสัตว์ ผู้มีความมุ่งมั่นให้การดูแลและการใช้สัตว์ในงานวิทยาศาสตร์อย่างมีเมตตาธรรม ความเชี่ยวชาญของทีมประเมินจะตรงกับโปรแกรม และผู้ประเมินจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานที่ไปประเมิน ผลของพีเอสอีจะไม่ถูกเปิดเผยให้สภาการรับรองมาตรฐานทราบ

ทีมประเมินพื้นที่จะทำการทบทวนอย่างละเอียดฉันกัลยาณมิตร และให้คำแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อปรับปรุงขอบเขตของโปรแกรมที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งรวมทั้งการเดินทางสถานที่ และการพบปะกับเจ้าหน้าที่วิจัยและดูแลสัตว์ ตัวแทนจากคณะกรรมการกำกับดูแล และผู้บริหารของสถาบัน มีการให้คำแนะนำในรายละเอียดรายงานอย่างเป็นทางการโดยลายลักษณ์อักษรหลังการเยี่ยม

การสมัครทำได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าพีเอสอีจะแยกจากโปรแกรมการรับรองมาตรฐานแบบดั้งเดิมของเอแอลซี โดยสิ้นเชิง แต่จะมีขั้นตอนการประเมินคล้ายกัน การเข้าทำพีเอสอีทำได้โดยขอชุดใบสมัครที่สำนักงานเอแอลซี หรือดูที่ www.aaalac.org/programstatus/psseap.cfm ขั้นตอนการสมัครจะรวมถึงการจัดเตรียม "รายละเอียดโปรแกรม" ของการปฏิบัติงาน การดูแลและการใช้สัตว์ทั้งหมดในหน่วยงาน ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินด้วยตนเองอย่างละเอียด ซึ่งเป็นการระบุ จุดแข็ง และจุดอ่อน และทำให้เพิ่มการตระหนักภายในหน่วยงาน ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์

เป็นการเตรียมตัวเพื่อการรับรองมาตรฐานหรือไม่

พีเอสอีจะกำหนดว่าโปรแกรมของท่านขึ้นอยู่กับตรงไหนตามเกณฑ์ มาตรฐานเอแอลซี สามมาตรฐานหลักที่ยสภาใช้ในการประเมิน ได้แก่ ข้อเสนอแนะการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง ของสภาวิจัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2011 (the *Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, Guide, NRC 2011*) ข้อเสนอแนะการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน (the *Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Research and Teaching, Ag Guide, FASS 2010*) และอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ มีกระดูกสันหลังที่ใช้ในการทดลองและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์ (the *European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes, ETS 123*) เมื่อเหมาะสมสภายังใช้แหล่งเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง (ดูแหล่งเอกสารอ้างอิงแบบสมบูรณ์ ใต้ที่ www.aaalac.org/accreditation/resources.cfm) การประเมินนี้จะช่วยให้หน่วยงานของท่านมีความเข้าใจกระบวนการรับรองมาตรฐานอย่างดียิ่งขึ้น ก่อนขอสมัครอย่างเป็นทางการ

เป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำความเข้าใจว่า การทำพีเอสอีไม่ได้ประกันว่า การรับรองมาตรฐานจะเกิดขึ้นตามมาหลังการเยี่ยมพื้นที่เพื่อการรับรองมาตรฐานในอนาคต แต่จะช่วยให้ท่านเข้าใจกระบวนการตรวจสอบฉันกัลยาณมิตรของเอแอลซี ได้ชัดเจนขึ้น และทราบว่าทีมเยี่ยมพื้นที่คาดหวังอะไร นอกจากนี้ พีเอสอีจะระบุขอบเขตที่ทีมเยี่ยมพื้นที่ในอนาคตและสภาการรับรองมาตรฐาน มีแนวโน้มที่จะบันทึกว่าจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงก่อนการได้รับการรับรองมาตรฐาน บันทึกของเอแอลซี แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานร้อยละ 99 ที่ได้เข้าร่วมทำพีเอสอีจะได้รับมอบการรับรองมาตรฐานเต็มในเวลาต่อมา

เราจะได้รับข้อมูลประเภทไหน

หลังจากมีการทบทวน ณ สถานที่ ท่านจะได้รับรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมประเมิน รายงานจะระบุขอบเขตที่จำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อให้ตรงเกณฑ์มาตรฐานของเอแอลซี และการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา เพื่อพัฒนาโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ต่อไป รายงานยังช่วยแนะนำแผนงานที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ อีกด้วย รายงานจะถูกตรวจทานโดยอดีตสมาชิกสภาการรับรองมาตรฐานอีก 4 ท่าน ซึ่งเป็นการรับรองว่าท่านได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่มีประโยชน์และตรงประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ด้าน เนื้อหาในรายงานการประเมินจะเป็นความลับทั้งหมดและไม่ถูกส่งให้สภาการรับรองมาตรฐาน

มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าธรรมเนียมในบริการพีเอสอีสามารถต่อรองได้ล่วงหน้าเป็นรายบุคคล โดยจะยึดหลักตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเยี่ยมพื้นที่ และค่าใช้จ่ายด้านธุรการ

